



ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง
อำเภอป่าตอง จังหวัดราชบุรี

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ รัฐต้อง (๑) อนุรักษ์ พื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วน ร่วมในการ ตาเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมคำสอน ทางศาสนาเข้ากับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน ได้เล็งเห็น ความสำคัญของ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่สำคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก ชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูล ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้ว มาปรับปรุง แก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็นทั้ง สติปัญญา และองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความ ครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดำเนินชีวิตใน วงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ใน หลายวิชาดัง ที่สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา แห่งชาติ(๒๕๔๑) ได้จำแนกสาขา คือ

๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ เทคนิคด้าน การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตร เป็นต้นไป

๒. สาขาหัตถกรรม หมายถึง งานฝีมือหรืองานช่างที่ทำด้วยมือและอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ใช้ เครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต เช่น งานจักสาน งานทอผ้าด้วยมือ ฯลฯ

๓. สาขาศิลปกรรม หมายถึง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เช่น นาฏศิลป์การละเล่น พื้นบ้าน การฟ้อนรำ ฯลฯ

๔. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น ภาษาถิ่น

ด้านเกษตรกรรม

ชื่อ - สกุล นายจำลอง ยวงน้อย

วัน เดือน ปีเกิด ๑ มิถุนายน ๒๕๑๑

ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๙๓ หมู่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลปอกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๔๐

ประวัติองค์ความรู้

มีความสนใจในทางด้านเกษตร และได้ศึกษาเรียนรู้การทำนาของตนเอง ศึกษาวิธีการปลูกข้าวสายพันธ์ต่างๆ

ประวัติการถ่ายทอด

เปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดให้กลุ่มชาวนาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเกษตรกร

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้

นำความรู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาธิตการทำนา ให้กลุ่มเกษตรกรชาวนาที่สนใจในการทำนาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ



ด้านกิจกรรม

ชื่อ-สกุล นายยุพิน หลอดทองแดง

วันเดือน ปี เกิด ๒ ตุลาคม ๒๕๑๑

ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๓/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๔๐

ประวัติองค์ความรู้

เกิดความชอบในการจักสาน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จึงทำให้การสานชิ้นโตกเป็นที่ประจักษ์

ประวัติการถ่ายทอด

ฝึกฝนให้คนในชุมชนตำบลบ่อกระดาน

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้

เพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว



ด้านหัตถกรรม

ชื่อ-สกุล นายบริวัตร ท้าวปราบภัย

วันเดือน ปี เกิด ๖ ธันวาคม ๒๕๓๘

ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๓ หมู่ ๑ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๔๐

การศึกษา ป.ตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสต

ประวัติองค์ความรู้

อาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเล่าซึ่งไม่เป็นระบบในการบันทึก สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ ความรู้ที่สะสมที่สืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดความรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นคงอยู่ต่อเนื่องและยั่งยืน

ประวัติการถ่ายทอด

ฝึกฝนให้คนในชุมชนตำบลบ่อกระดาน

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้

เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

